

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 503* Năm 10/ 2021 * Chúa nhật 21/ 11/ 2021

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ái thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Kitô là Vua vũ trụ. Người là Vua không hiểu theo nghĩa chính trị, nhưng là Vua Tình Yêu. Người chứng tỏ tình yêu của Người đối với nhân loại qua thí mạng sống vì người mình yêu. Chúa Giêsu là hiện thân của Tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Người đồng hành với con người và hướng dẫn con người về Nước trời. Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, là con đường duy nhất đưa con người tới Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố : “Tôi là Con đường là Sự thật và là Sự sống”

Nói như thế cũng có nghĩa khi chúng ta chọn con đường Tình yêu mà Chúa Giêsu đã chỉ cho thì chúng ta chúng ta đồng thời đi theo con đường Sự thật, con đường khám phá Sự thật, chấp nhận Sự thật và cố gắng đi theo Sự thật. Sự thật đó có thể chỉ là những sự kiện xảy ra hàng ngày trong đời sống. Sự thật đó có thể là con người thật của mình, chấp nhận những hạn chế và nhận biết khả năng thật sự của mình. Chấp nhận Sự thật cũng có nghĩa là tôn trọng sự thật ở nơi người khác. Chấp nhận con người thật của họ, chấp nhận sở trường và sở đoản của họ, đồng thời chúng ta tìm hiểu cẩn thận các biến cố xảy ra trong cuộc sống để hiểu Chúa muốn nhắc nhở chúng ta điều gì. Chấp nhận Sự thật là chấp nhận Lời Chúa nói với mình, chấp nhận để Chúa Thánh Thần uốn nắn tâm hồn. Chấp nhận Sự thật là chấp nhận làm theo Lời Chúa cho dù lời ấy có khó nghe hay thậm chí đi ngược lại với suy nghĩ, ước muốn của chúng ta.

Như thế, tôn vinh Chúa Giêsu là Vua cũng có nghĩa là chúng ta để Chúa Giêsu thống trị cuộc đời chúng ta, làm chủ các ý muốn, hành vi của chúng ta để chúng ta sống trong Vương quốc Tình yêu và Sự thật của Chúa.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

21/11/2021 CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN- B

LÀ CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI

Đức Giêsu nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật.” (Ga 18,36)

Suy niệm: “Trước đây chúng ta tuân theo lệnh vua và quỳ mọp trước các hoàng đế. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ quỳ trước sự thật, chạy theo vẻ đẹp và vâng theo tình yêu” (K Gibran). Đức Giêsu tuyên bố với Philatô rằng Ngài là vua của một Nước. Tuy nhiên, Nước hay Vương Quốc ấy không thuộc trần gian này như những quốc gia thông thường, nhưng là một Nước đặc biệt độc nhất vô nhị. Đặc biệt vì đó là Nước của Sự Thật. Trong Nước Sự Thật của Ngài, người ta sẽ không còn dùng những thủ đoạn chính trị giả dối, nhưng dựa trên nền tảng là sự thật. Các công dân của Nước này can đảm sống cho sự thật, chết cho sự thật. Đó cũng là Nước của Tình Yêu vì địa vị cao trọng của mỗi công dân dựa trên yêu thương: yêu thương là luật lệ chi phối mọi sinh hoạt, càng yêu nhiều, càng cao trọng.

Mời Bạn: Hôm nay Vua Giêsu cũng nhìn thẳng vào mắt bạn và hỏi: “*Con có muốn Ta làm Vua của con không?*” Chọn Ngài làm vua là không chọn sống theo những giá trị của thế gian (tiền bạc, bạo lực, hận thù, tham lam...) nhưng theo những giá trị Tin Mừng của Vương Quốc Sự Thật và Tình Yêu.

Chia sẻ: Bạn sẽ trả lời “vâng” với câu hỏi của Chúa bằng cách nào?

Sống Lời Chúa: Là công dân của Vương Quốc Sự Thật và Tình Yêu, tôi sẽ nỗ lực đem những giá trị của Tin Mừng (sự thật, yêu thương, công bằng...) thấm nhập vào môi trường mình đang sống.

Cầu nguyện: *Lạy Vua Giêsu, chúng con hạnh phúc được làm công dân của Nước Chúa. Xin cho chúng con cố gắng làm chứng cho sự thật này: Thiên Chúa là Cha yêu thương nhân loại. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM, CỘNG TÁC VÀ LIÊN ĐỐI CHỐNG ĐẠI DỊCH

Ngày 22/07/2020, Hàn Lâm viện về Sự sống của Tòa Thánh đã ban hành tài liệu với tựa đề “Cộng đồng nhân loại trong thời đại dịch. Những suy tư ‘ngược dòng’ về sự sống”, suy tư về những hậu quả của khủng hoảng y tế do virus corona gây ra.

Tài liệu bắt đầu với câu hỏi: Chúng ta đã học được những bài học nào từ đại dịch? Câu trả lời đó là “bài học về sự mỏng dòn yếu đuối” của tất cả mọi người, đặc biệt những người bệnh trong các bệnh viện, các tù nhân trong các nhà tù, những người tị nạn tại các trại tị nạn.

Những bài học khác nữa là ý thức rằng sự sống là một quà tặng; đại dịch làm cho chúng ta hiểu rằng tất cả nối kết với nhau và “sự khai thác hủy hoại đất đai” và các lựa chọn kinh tế dựa trên sự tham lam và tiêu thụ quá mức cũng có hậu quả đối với sự lây lan của virus.

Tài liệu nhắc lại cần chú ý nhiều hơn đến “sự lệ thuộc lẫn nhau và sự dễ bị tổn thương chung của mọi người”, bởi vì trong khi “các quốc gia đóng cửa biên giới”, một số thậm chí hoài nghi lẫn nhau, “virus không công nhận biên giới”. Do đó, Hàn Lâm viện Tòa Thánh kêu gọi “tổng hợp các nỗ lực” để chia sẻ thông tin, cung cấp viện trợ và phân bổ nguồn lực. Đặc biệt cũng phải chú ý đến việc phát triển các phương pháp điều trị và vắc-xin: trong lĩnh vực này, trên thực tế, “sự thiếu phối hợp và hợp tác” là một trở ngại trong việc điều trị Covid-19.

Tài liệu của Tòa Thánh khẳng định trước hết tầm quan trọng của “luân lý đứng trước rủi ro nguy hiểm”, trong đó liên quan đến trách nhiệm cụ thể đối với những người mà sức khỏe, tính mạng và nhân phẩm gặp những mối nguy hiểm lớn nhất. Tiếp đến, Tòa Thánh kêu gọi “những nỗ lực toàn cầu và hợp tác quốc tế” để việc “tiếp cận với các loại thuốc thiết yếu và

chăm sóc sức khỏe” được công nhận là “quyền phổ quát của con người”. Cuối cùng, Hàn Lâm viện Tòa Thánh mong muốn cổ võ sự liên đới có trách nhiệm, biết nhận ra phẩm giá bình đẳng của mỗi người, đặc biệt là những người khốn khổ. Tài liệu kết thúc với lời mời có “thái độ hy vọng”: “Đã đến lúc để tưởng tượng và thực hiện một dự án cùng chung sống của con người, cho phép một tương lai tốt hơn” cho tất cả mọi người. (CSR_5360_2020)

Hồng Thủy - Vatican News



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Giáo xứ xin chúc mừng 4 bạn Tân Tòng của Hội Thánh Công Giáo:

- 1- MARIA HÀ THỊ BÍCH TRÂM
- 2- TÊRÊSA TRỊNH THỊ NGỌC ANH
- 3- MARIA LÊ THỊ BÍCH HÀ
- 4- PHÊRÔ NGUYỄN HOÀNG HIỆP

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bữa ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Anh Quang:** 1.000.000đ.